

“ไทย-จีน” สร้างความร่วมมือตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตร-อาหาร

“ไทย-จีน” เร่งสร้างความร่วมมือด้านการตรวจสอบ-กักกันสินค้าเกษตรและอาหาร
มุ่งเพิ่มความคล่องตัวทางการค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไทย-จีนครั้งที่ 4

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ(มกอช.) เปิดเผยว่า จากการที่นายหวัง เว่ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควบคุมตรวจสอบและ
กักกันโรคของสาธารณรัฐประชาชนจีน(AQSIQ) ได้เดินทางมาเยือนไทยและเข้าร่วมหารือกับนายธีระ
วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
นโยบายการพัฒนาการเกษตร รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร
ตลอดจนการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและระดับพื้นที่ให้
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ฝ่ายไทยได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ของจีน โดยเฉพาะเรื่อง
การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการผลิตและนำเข้าอาหารของจีนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2555 ว่า อาจ
เป็นอุปสรรคทางการค้าหรือเพิ่มภาระแก่ประเทศผู้ส่งออก เนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจนในหลายประเด็น
และค่อนข้างเข้มงวด ขณะที่ฝ่ายจีนแจ้งว่า กฎระเบียบใหม่เป็นมาตรการยกระดับความปลอดภัยด้าน
อาหาร ซึ่งจีนยินดีรับฟังข้อคิดเห็นต่อระเบียบดังกล่าวจากไทย โดยกระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายให้
มกอช. ประสานงานแจ้งข้อคิดเห็นในรายละเอียดกับจีนอย่างเร่งด่วน

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไทย-จีน
ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยด้านอาหาร
ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านการตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างไทย-จีนได้ อาทิ
เรื่องใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น คาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการเปิดและขยายตลาดส่งออก ทั้งยังช่วย
อำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทย-จีนในระยะยาวด้วย

“การเยือนไทยครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงตรวจสอบฯได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งของกรมประมงที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการบูรณาการงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนทะเล ปลาเก๋า ปลาการ์ตูน เพรียงทราย แพลงตอน อาร์ทิเมีย และอื่นๆ ทั้งยังชม
กระบวนการตรวจสอบและกักกันสินค้าประมง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เยี่ยมชมงานวิจัยพืช เช่น ลำไย

กาแฟ และสินค้าไลฟ์สไตล์ผ่านการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงรมที่ได้มาตรฐาน พร้อมชมกระบวนการ
ตรวจสอบรับรองด้านพืชของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำให้ฝ่ายจีนมี
ความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรของไทยเพิ่มสูงขึ้น” นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย
กล่าว

////////////////////////////////////